

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng hệ thống cống thoát nước ở một số tuyến đường để khắc phục tình trạng ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị; di dời trang trại lợn giống gây ô nhiễm môi trường tại xã Đông Mỹ; có biện pháp xử lý một số doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường nước, tiếng ồn, bụi. Về giao thông, vận tải, đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, thành phố nâng cấp, sửa chữa kè, củng cố hóa mặt để chạy qua xã Đông Mỹ và tuyến đường trên địa bàn phường Trần Lâm đang xuống cấp. Đại biểu cử tri cũng kiến nghị tỉnh nâng cấp, sửa chữa một số khu chung cư đã xuống cấp, bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão; kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng; đầu tư kinh phí xây dựng phòng học cho một số trường mầm non để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giải trình một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu để tổng hợp gửi HĐND các cấp, gửi các ngành liên quan và thành phố xem xét, giải quyết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố Thái Bình tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; khắc phục ngay các ổ voi, ổ gà trên các tuyến đường, khi mưa xuống phải khơi thông dòng chảy tránh ngập úng cục bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích việc thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước, quy định của địa phương để cử tri và nhân dân nắm được, thực hiện đúng nhằm ổn định tình hình địa phương.

Sáng ngày 8/8, tại UBND thị trấn Vũ Thư, HĐND tỉnh, HĐND huyện Vũ Thư phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với đại biểu cử tri tại các điểm xã thị trấn, Minh Quang, Hòa Bình, Song An, Nguyễn Xá, Minh Khai, Tân Phong, Trung An. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XIX; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, HĐND huyện. Đánh giá cao nỗ lực của HĐND các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện thời gian qua, cử



Cử tri thành phố Thái Bình tại hội nghị tiếp xúc.

tri trấn Vũ Thư và 7 xã bày tỏ mong muốn thời gian tới đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện gần gũi, nắm bắt, chuyển tải ý kiến, kiến nghị và trả lời ý kiến chất vấn của cử tri cụ thể, sâu sát hơn, tránh tình trạng trả lời chung chung.

Đại diện cử tri đóng góp ý kiến phản ánh, kiến nghị trên nhiều lĩnh vực như: chất lượng đường giao thông nông thôn mới ở một số địa phương mới xây dựng nhưng xuống cấp nhanh; đề nghị tăng cường công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý cán bộ tham nhũng ở các cấp; cần công khai đầy đủ quy trình xét duyệt đối tượng chính sách; các cấp, các ngành xem xét cho phép xây dựng nhà mái bằng có diện tích dưới 15m² ở các trang trại để thuận lợi cho công tác sản xuất; tăng cường huy động doanh nghiệp vào đầu tư ở

các vùng đất tích tụ ruộng đất nông nghiệp; một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ



Cử tri 8 xã trên địa bàn huyện Vũ Thư dự hội nghị tiếp xúc.

Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tinh thần, thái độ phục vụ của một số cán bộ cơ quan hành chính nhà nước chưa tốt, gây phiền hà cho người dân...

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải trình một số vấn đề, nội dung cử tri quan tâm. Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi tới HĐND các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Cũng trong buổi sáng ngày 8/8, tại các xã: Vũ Tiến, Hiệp Hòa, Tam Quang (Vũ Thư), đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp xúc với đại diện cử tri 22 xã còn lại trên địa bàn huyện Vũ Thư.

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi làm việc, đại biểu tỉnh, huyện và Công ty đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đề xuất, kiến nghị tỉnh sớm có cơ chế hỗ trợ chung phù hợp cho các doanh nghiệp xử lý rác thải có quy mô tập trung lớn không chôn lấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của nhà máy trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ, xử lý triệt để rác thải, không phát sinh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường khu vực xung quanh nhà máy; nghiên cứu, lập phương án, tính toán chi phí, khấu hao, lợi nhuận bảo đảm hoạt động bình thường; các phương án phải sát với tình hình thực tế của nhà máy; tiếp tục tính toán phương án thu gom, xử lý rác công nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ trong thời gian tới. Huyện Quỳnh Phụ có phương án hỗ trợ Công ty xử lý số lượng rác thải của huyện còn tồn đọng trước đây, đồng thời chỉ đạo các địa phương chưa có điểm tập kết rác sớm xây dựng điểm tập kết tại các khu vực thuận lợi cho nhà máy thu gom; phối hợp với doanh nghiệp tính toán, thống nhất mức phí thu gom, vận chuyển rác thải của các hộ dân. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu cơ chế phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp trình UBND tỉnh.

Sau khi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi tham quan thực tế đặt chuyên xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy.

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Nông nghiệp chủ trì, thống nhất với các ngành liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 67 gửi về Ban Chỉ đạo. Rà soát lại thực trạng triển khai của những chỉ tiêu đã được phê duyệt. Đồng thời, kiểm tra, rà soát những chỉ tiêu đối tượng đã đăng ký đóng mới theo Quyết định số 47 để loại khỏi danh sách những đối tượng không đạt yêu cầu trước ngày 30/9/2017. Rà soát những cơ sở đóng tàu để điều chỉnh lại danh sách phê duyệt. Các ngân hàng thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình trả nợ của các chủ tàu để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh. Cán bộ phụ trách nông nghiệp thường xuyên nắm tình hình địa phương để hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; các HTX DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc BVTV theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, mở rộng điểm bán để phục vụ bà con nông dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những vùng có dịch bệnh hại, khuyến cáo nông dân phun thuốc theo nguyên tắc "4 đúng", tránh phun thuốc tràn lan gây tổn kém và ảnh hưởng tới môi trường.

Trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%

Tại phiên họp lần ba tổ chức ngày 7/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã "chốt" mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 để trình Chính phủ cho ý kiến. Cụ thể, vùng 1 mức lương tối thiểu là 3.980.000 đồng (tăng 230.000 đồng so với năm 2017); vùng 2 là 3.530.000 đồng (tăng 210.000 đồng); vùng 3 là 2.900.000 đồng (tăng 190.000 đồng); vùng 4 là 2.580.000 đồng (tăng 180.000 đồng). Tính bình quân chung 4 vùng bằng 6,5% so với năm 2017. Mức tăng dao động từ 180.000 - 230.000 đồng.

Ông Đoàn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia cho biết: Hội đồng đã đưa ra hai phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là tăng trung bình 6,5% và 7% để bỏ phiếu. Cuối cùng, phương án tăng 6,5% được chọn với 8/14 phiếu đồng ý. Các cuộc đối thoại đều thiện chí giữa các bên nhằm chia sẻ thành quả phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho người lao động cũng như đỡ gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp.

Mặc dù Hội đồng đã đưa ra phương án chung nhưng phía đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động vẫn tỏ ý chưa thỏa mãn với kết quả. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính chia sẻ: Khảo sát của Tổng Liên đoàn tại 17 tỉnh, thành phố cho kết quả hơn 51% người lao động có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống; hơn 20% phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ; 12% thu nhập không đủ sống và chỉ 16% người lao động có thể có tích lũy. Dựa trên những thỏa thuận, đàm phán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn được chia sẻ với doanh nghiệp. Nếu đúng như mong muốn sẽ phải tăng khoảng 6,8% (không thấp hơn mức tăng năm 2017). Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội đang có những khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý lùi lộ trình tăng lương tối thiểu. Mức điều chỉnh bằng mức tăng lương năm 2017 cộng thêm 2% điều chỉnh chỉ số trượt giá. Với mức tăng 6,5%, lộ trình tăng lương tối thiểu đáp ứng mức sống tối thiểu có thể phải kéo dài đến sau năm 2020.

Về phía đại diện người sử dụng lao động, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng nêu rõ: Việc tăng lương tối thiểu vừa giúp tăng mức sống của người lao động nhưng cũng phải bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển, bảo đảm hài hòa hai bên. Qua 7 tháng đầu năm 2017, hơn 73.000 doanh nghiệp được thành lập mới và cũng có 50.000 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động. Như vậy, tình trạng bình cứ ba doanh nghiệp thành lập mới thì có hai doanh nghiệp giải thể. Đây là câu chuyện không nên tái diễn. Việc tăng lương tối thiểu giúp tăng mức sống của người lao động nhưng cần phải bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển và có sức cạnh tranh. Mức đề xuất này thực tế đã vượt khả năng chi trả của doanh nghiệp trong khi đang cần phải tạo "dư địa" cho doanh nghiệp có cơ sở phát triển bền vững và cạnh tranh.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, mức sống của người lao động không chỉ có lương tối thiểu mà còn dựa vào các yếu tố khác nữa. Thực tế, lương tối thiểu mới đáp ứng được 90% mức sống tối thiểu. Người lao động cần phấn đấu hơn trong công việc, nâng cao trình độ tay nghề, kỷ luật và nâng suất lao động; qua đó doanh nghiệp sẽ có thường về nâng lương lao động, thường cải tiến kỹ thuật, chế độ phúc lợi xã hội khác. Chỉ có sự cố gắng của hai bên, mức sống của người lao động mới có thể tăng lên.

(Theo TTXVN)

Tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

Sáng ngày 8/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2017 cho gần 300 cán bộ chủ chốt Ủy ban MTTQ 8 huyện, thành phố và 286 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu các chuyên đề về an toàn thực phẩm trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp, một số nội dung về công tác giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị, đội ngũ các cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được trang bị kỹ năng tổ chức, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về an toàn thực phẩm, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trên cơ sở đó xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

TIẾN DAT

Đại hội Chi hội Mỹ thuật - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Sáng ngày 7/8, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Đại hội Chi hội Mỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Chi hội đã kết nạp thêm 9 hội viên mới, có 2 hội viên được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, nâng tổng số hội viên lên 35 người; Chi hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động cũng như công tác hội; các họa sĩ trong Chi hội đã xác định được nghĩa vụ, trách nhiệm của người nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, các họa sĩ trẻ cũng không ngừng trau dồi kỹ năng để nâng cao tay nghề. Trong 5 năm, Chi hội liên tục tham gia 4 kỳ triển lãm trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng với hơn 130 tác phẩm được trưng bày. Trong triển lãm

mỹ thuật toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần giai đoạn 2010 - 2020, Chi hội cũng có 5 tác phẩm được giới thiệu.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chi hội Mỹ thuật tiếp tục phấn đấu đưa Chi hội phát triển, sánh ngang với các chi hội mạnh trong cả nước, tiếp tục đào tạo, động viên lớp họa sĩ trẻ tiếp nối sự nghiệp mỹ thuật tinh hoa; phấn đấu có thêm từ 5 - 7 hội viên được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam; có từ 5 - 10 giải thưởng mỹ thuật.

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thống nhất các nhiệm vụ công tác chuẩn bị Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ X.

THẢO TIẾN

ASEAN - một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và sẻ chia

(nhandan.com.vn) Ngày 8/8/2017, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Đây là kết quả của một quá trình thực hiện từng bước các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, chia sẻ trách nhiệm xã hội.

Cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm 2015, là kết quả của gần 50 năm hợp tác khu vực, dựa trên ba trụ cột gồm Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

AEC nhằm tạo một thị trường duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, từ đó nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả khu vực, tạo sự hấp dẫn với đầu tư, kinh doanh từ bên ngoài.

AEC có số dân 630 triệu người, GDP hàng năm đạt gần 3.000 tỷ USD và có mức tăng trưởng 4,7%/năm, hiện là nền kinh tế đứng thứ ba châu Á và đứng thứ sáu thế giới, có sức hấp dẫn đối với tất cả các nước có quan hệ kinh tế. Làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực ASEAN tăng mạnh từ ba năm qua. AEC có nhiều lợi thế khi các nước ASEAN thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn tại khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương. ASEAN đã tạo được vị thế quan trọng mà hiếm có liên kết tiêu khu vực nào xây dựng được. Đó là sự gắn kết không chỉ trong nội bộ ASEAN thông



qua các cơ chế mà ASEAN còn có được các cơ chế để các nước lớn, các nước quan trọng trên thế giới cùng tham gia. Đây là những cơ chế liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng, là đặc trưng riêng của ASEAN và là giá trị của ASEAN cả ở khu vực và trên thế giới.

APSC ra đời với nguyên tắc hoạt động "tôn trọng độc lập,

chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc" của tất cả các quốc gia thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác chính trị - an ninh giữa các nước ASEAN với nhau cũng như giữa ASEAN với các đối tác trên thế giới và thực chất hơn. APSC trở thành trụ cột để các nước thành viên bày tỏ lập trường, cùng thảo luận

để tìm tiếng nói chung, thống nhất cách thức giải quyết các xung đột về chính trị và các thách thức an ninh. APSC có nhiều cơ chế và công cụ về hợp tác chính trị - an ninh như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), các hội nghị cấp cao, cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của ASEAN...